



# วิชาซึมซับ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่รู้เป็นอย่างไร ทำไม่มีพู่ตามักกันเข้ามามากเรื่อง 'CSRS' แล้วทิ้งงไปกว่านั้นคือ พู่ตามแต่ละท่านมีอาการประหลาดๆ ดูลึกลับ ซ่อนเร้นเหมือนกำลังสืบราชการลับกันอยู่ บางท่านก็เดินเหลียวซ้ายแลขวา มองหน้า มองหลัง ก่อนที่จะเข้ามาขอคำปรึกษา บางท่านมาแต่เสียงตามสายแบบกระซิบกระซาบเหมือนเกรงว่าใครจะได้ยิน แต่ที่เก๋ไปกว่านั้น มีอยู่ท่านหนึ่ง เขียนเป็นจดหมายใส่ซองปิดแสดมปลั่งเข้ามาขอคำปรึกษา คือคุณพีแอกบอกว่าไม่กล้าในการใช้ e-mail และไม่กล้าเข้ามาพบ

ตอนแรกก็แปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไม่ถึงได้มีผู้สอบถามเรื่องนั้นมากผิดปกติ คิดตา ตอนหลังทราบมาว่า ทางอิมมิเกรชันลงโฆษณาประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เรียกว่า 'CSRS' ในหนังสือพิมพ์ไทยฉบับหนึ่ง เพื่อให้หน่วยงานนี้เป็นตัวกลางรับเรื่องและบริการออกวีซ่าชั่วคราวหรือที่เรียกว่า Bridging Visa E ให้กับผู้ที่อยู่ที่นั่นอย่างหลบๆ ซ่อนๆ หรือที่เรียกแบบภาษาชาวบ้านก็คือ บรรดาผีวีซ่าขาดทั้งหลาย 'CSRS' ย่อมาจาก Community Status Resolution Service หรือหน่วยงานบริการให้คำปรึกษาและทางออกให้กับผู้ที่อยู่ที่นั่นอย่างแอบแฝงให้ทางออกอย่างถูกกฎหมายและถูกวิธี ภายใต้กฎเกณฑ์ของอิมมิเกรชัน เพราะว่าหากอยู่อย่างไร้ตัวตน ไร้สถานภาพ โอกาสที่จะถูกคนกดขี่เอาไร้ดเอาเปรียบย่อมเกิดขึ้นได้ ควรจะหาทางออกที่ถูกต้องเพื่อสวัสดิภาพของตนเอง หน่วยงานนี้จึงเกิดขึ้นมาเพื่อเรียกบรรดาผีที่ล่องลอยอยู่ตามแหล่งหลบซ่อนให้มาลงหม้อ เอ๊ยไม่ใช่ มาขึ้นทะเบียนขอคำแนะนำและขอ Bridging Visa E เพื่ออยู่รอทางออกในการยื่นเรื่องที่ต้องต่อไป เพราะบางท่านก็กลายเป็นผีโดยไม่รู้ตัว และเมื่อวีซ่าขาดแล้วก็เกิดอาการกลัวที่จะโดนจับ กลัวถูกส่งกลับ กลัวต่างๆ นานา แล้วถ้าบางท่านโชคไม่ดี ไปเจอกับคำแนะนำผิดๆ ยิ่งหนักเข้าไปอีก บางท่านถูกข่มเหงรังแกจากนายจ้างหรือเพื่อนร่วมงานก็เพราะสาเหตุที่ตนเองมีจุดอ่อนตรงเรื่องไม่มีวีซ่านี้แหละ

อ่านมาถึงตอนนี้ ท่านผู้อ่านคงจะร้องอ้อแล้วว่า ทำไมผู้ที่มาขอคำปรึกษากับผู้เขียนในเรื่องนี้จึงมีอาการแปลกๆ ก็เพราะว่าพวกท่านเหล่านี้มีความหวาดระแวงหรือพูดง่าย ๆ ว่า พาราโนยด์ ที่ไม่ใช่ พาราคอน หรือพาราเซตามอลนั่นแหละ เพราะว่าพวกเขาและเธอเหล่านั้นอยู่อย่างไม่มีความเป็นมาเป็นเวลามากมาย ถึงนานมากที่สุด แต่ละท่านอยู่อย่างหลบๆ ซ่อนๆ มากกว่า 20 ปีที่นั่น การที่จะออกมาประกาศตัวกับใครนั่นถือว่าเป็นการรวบรวมความกล้าอย่างสุดๆ แต่กำลังจะบอกว่า หากต้องการคำแนะนำหรือเรื่องวีซ่า นั้น พวกท่านไม่ต้องมาพบผู้เขียนด้วยตนเองก็ได้ค่ะ โทรเข้ามาหรือไม่ก็ส่ง e-mail มากก็ได้ หรือว่าจะใช้วิธีอู๋รักษานิยมอย่างคุณพีแอกที่เขียนจดหมายใส่ซองปิดแสดมปลั่งมาได้ไม่ว่ากันค่ะ จะลองช่วยคิดค้นหาทางออกที่ดีที่สุดในแต่ละสถานการณ์ของแต่ละท่านนะคะ แต่ถ้าช่วยแก้ไขไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะคะ ต้องขอออกตัวก่อนว่า ไม่ได้แก้ไขได้ทุกเรื่อง เพราะการที่จะเสกให้ผีกลายเป็นคนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ต้องใช้วิชาขมังเวทย์และคาถาอาคมขั้นสูงค่ะ

คุณพี นินจา เข้ามาให้ช่วยเช็คข่าวว่า 'CSRS' เนี่ยมันมีอะไรแล้วข่าวลือว่า มันจะเรียกไปรับวีซ่าให้อยู่อย่างถูกต้องเนี่ย จริงอะป่าว หรือจะใช้เป็นแผนการเรียกผีลงหม้อกันแน่ “ผมโตดวีซ่ามาเป็นปีที่ 30 แล้ว ก็อยากหาหนทางที่อยู่ได้แต่จะให้เดินดูๆ ไป 'CSRS' ก็เสียงกินไป เกรงว่าจะต้องฉลองครบรอบ 30 ปีที่ วิลลาร์วีดู แทน” พี่จอยช่วยเช็คข่าวให้หน่อยนะคริว่ามันเป็นแผนหรืออิมมิกำลังจะสิ้นนโยบายล้างป่าช้า ปล่อยวิญญานให้ไปเกิดอย่างเมื่อ 30 กว่าปีที่แล้วที่สิ้นนโยบายปล่อยผีเมื่อวันที่ 2 เมษายน 1984 โดยอิมมิเกรชันออกวีซ่าที่เรียกว่า ABSORBED PERSON VISA สำหรับผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน คือ เป็น

ผีมาเป็นเวลานานเกินกว่า 5 ปีขึ้นไปและต้องกลายเป็นผีก่อนวันที่ 2 เมษายน 1979 วีซ่าชนิดนี้ไม่ต้องยื่นใบสมัคร ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม หากว่าสามารถมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่ซึมซับความเป็นออสเตรเลียเข้าไปเต็มตัว หรือตั้งรกรากมีครอบครัวที่นี่ หากจะให้กลับไปประเทศดั้งเดิมของตนที่จากมานานจะเป็นการยากยิ่งที่จะอยู่รอดได้ เพราะซึมซับความเป็นออสเตรเลียเข้าไปเต็มๆ แล้วเป็นต้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เทศกาลปล่อยผี ล้างป่าช้าไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก แต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ แต่จะเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใครทราบ นอกจากทางอิมมิเกรชันเท่านั้น

คุณพี นินจา ก็เลยมองซ้ายมองขวามองหาข้อมูลเพิ่มเติมและควรรใหม่ที่จะไปติดต่อ 'CSRS' เพื่อทำ BVE เพราะตอนนี้ทำงานทำยากขึ้นทุกที เพราะร้านอาหารฝรั่งแต่ละแห่งขอเช็คนก่อนว่ามีวีซ่าทำงานอย่างถูกกฎหมายหรือไม่ เพราะนายจ้างก็เกี่ยวกับการถูกปรับเป็นเงิน 5,000 เหรียญ หากจ้างคนที่ไม่มีวีซ่าทำงาน แต่ครั้งจะไปทำร้านไทยก็เกรงว่าจะเจอปัญหาแจ้จับกันเองอะไรทำนองเนี่ยะ

คำตอบ มี 2 ออฟชั่นค่ะ คือควรจะไปติดต่อหากอยากได้ BVE หรือถ้าอยากกลับเมืองไทย ออฟชั่นสองคือ รอวันฮาโลวีนครั้งต่อไปค่ะ เพราะเท่าที่ดูจากสถานการณ์ต่างๆ ของคุณนินจาแล้ว 'CSRS' ช่วยได้เพียงให้ BVE เพื่อเดินทางออกแบบ One Way อย่างถูกกฎหมายและจะไม่โดนกักขังที่สนามบินค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรตัดสินใจเลือกเองนะคะ เพราะทางแรกคือสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนทางเลือกที่สองก็คือทางเดิมๆ ที่คุณเดินไปมาอยู่กว่า 30 ปีแล้วในออสเตรเลีย ผู้เขียนไม่สามารถช่วยตัดสินใจให้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากวีซ่าซึมซับที่กล่าวถึงข้างต้นนั้นไม่มีข้อกำหนดเรื่องวันที่และเวลาเฉพาะที่ทางอิมมิเกรชันแล้วละก็ ต้องบอกว่า คุณพี นินจาเนี่ยแหละค่ะ ควรได้รับวีซ่า ABSORBED PERSON VISA ไปครองอย่างแน่นอน เพราะเวลาที่ผ่านมากกว่า 30 ปีที่นี้ หากจะให้คุณพีไปเริ่มต้นใหม่ที่เมืองไทย ก็คงจะเป็นการใจร้ายเกินไป ความจริงออสเตรเลียน่าจะมีใจดีทำอย่างเมืองไทย เพราะเห็นมีแรงงานพม่าเป็น ABSORBED PERSON อยู่เกลื่อนกลาด ส่วนใหญ่ก็มาจาก Skill ในการซักผ้าและถูบ้าน เพราะในยุคนี้คนรับใช้ คนทำงานบ้านเป็นชาวไทยหายากมากเลยต้องอิมพอร์ต เพราะถือว่าเป็น Skill Shortages ค่ะ vr

พบกันใหม่ฉบับหน้า พี่จอย Stellar



Joy Stellar, J.P 184680  
Migration Agent  
Registration  
No. 0103611

หากมีคำถามเรื่องวีซ่า  
Stellar มีคำตอบ  
E-mail: visa@stellaraustralia.com